

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ การรับสมัคร/เสนอชื่อตำแหน่งอธิการบดี
- ☞ ปัจฉิมนิเทศสาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น ๓/๑
- ☞ สศว.ขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษา วันนี
- ☞ คลินิกเทคโนโลยี ออกให้บริการวิชาการ
- ☞ นาฏศิลป์พิบูลเผยแพร่วัฒนธรรมเมืองเจเนน

ถวายอาศิรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้นำกล่าวถวายอาศิรวาท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มรพส. ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้มีจิตศรัทธาลงชื่อทำบุญ ณ หน่วยงานที่สังกัด หรือ สศว. ภายในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๕

มรพส.เริ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๓ - ๓๑ ก.ค.นี้

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับคณะ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และระดับสำนัก / สถาบัน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

ระดับคณะ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คณะเทคโนโลยีเกษตรฯ / คณะมนุษยศาสตร์ฯ / คณะวิทยาการจัดการ

ระดับสำนัก / สถาบัน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สถาบันวิจัยและพัฒนา / สำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สนง.เลขาธิการสภาฯจัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา วันนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๕ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันที่ (๒๔ ก.ค.) เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สำหรับการแข่งขันฯ ภาคเหนือมีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๗ โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน ๗๔ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้เยาวชนมีความสนใจด้านการปกครองผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการผู้จัดโครงการฯ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบ กพ. ภาค ก. สนามสอบ มรพส.

เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงเตรียมพร้อม วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๗๗๑/๒๕๕๕) ประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

กบค.ยกเลิกอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล วันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๕๕

นางบุษยมาศ แสงเงิน ผอ.กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทราบว่า ตามที่กองบริหารงานบุคคล กำหนดจัดอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๗๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการกิจกรรมที่สำคัญหลายงานพร้อมกัน กบค.จึงขอยกเลิกการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออกไปอย่างไม่มีกำหนด สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในข่าวสารศรีพิบูลต่อไป

สนง.ยาสูบเพชรบูรณ์ศึกษางานศูนย์เกษตรอินทรีย์ฯ มรพส. ๒๖ ก.ค.นี้

สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเกษตรกรรมที่ดีของศูนย์ความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ทั้งนี้สำนักงานได้เห็นความสำคัญของการใช้สารอินทรีย์ในการผลิตใบยาสูบ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ที่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานฯ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลง ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับไร่ปลูกยาสูบได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลและตัวแทนชาวไร่ยาสูบจำนวน ๗๓ คน เข้าศึกษางานโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ศทก.จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

๒๗ ก.ค.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนบุคลากร มรพส.ร่วมปลุกต้นไม้ ตามโครงการประเทศสีเขียว

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิประเทศสีเขียวกำหนดให้มีพิธีปลุกต้นไม้ ตามโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในเรื่องการปลูกป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่คุณณิชา คำปิ่น ภายใน ๙๑๙๐ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเสื้อสีชมพู สำหรับกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๒๖ - ๒๙ ก.ค. ๕๕

สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับครุคนตรี ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อาคาร ๖ มรพส. ส่วนวังจันทน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปพัฒนางานสอนวิชาดนตรีได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารโภชนาการ มรพส. ส่วนวังจันทน์ ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา การปาฐกถาเรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก" โดย ครูอเนก พุ่มหมั่น, การประกวดอ่านทำนองเสนาะและประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ, การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทางสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรพส. ได้จัดโครงการอบรมครูภาษาไทย : บูรณาการความรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญ ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ เป็นวิทยากร จึงขอเชิญครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑, ๒, ๓ สมัครได้ที่ อาจารย์ณภาพร แสงสุข โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๙๒๙๗๕๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการ กับการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ (ตอนที่ ๑)

โดย ลำเนา เอี่ยมสะอาด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ได้ทราบกันดีว่า การดำรงตำแหน่งของอธิการบดีคนปัจจุบันคือ ดร.สว่าง กุฬพัฒน์วิบูลย์ จะครบวาระในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ต่ออนาคตของมหาวิทยาลัยฯ มาก และได้นำเรื่องนี้มาเป็นวาระการประชุมเพื่อกำหนดบทบาทของตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๕ จุดยืนของสภาคณาจารย์และข้าราชการมีความชัดเจนคือ “ความเป็นกลาง การมีส่วนร่วม กระบวนการสรรหา ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม”

การกำหนดบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มีต่อการสรรหาอธิการบดีซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน หลายประการ ได้แก่ การจัดเสวนา การเสนอแก้ไขระเบียบข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี การเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหา การติดตามดูแลกระบวนการสรรหา การรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ การสำรวจความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวศรีพิบูล และการติดตามการดำเนินนโยบายของผู้สมัคร หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแล้ว ฯลฯ

กิจกรรมแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดการเสวนาเรื่อง อธิการบดีในดวงใจ คนต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีความสนใจในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ได้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์คณะต่างๆ บุคลากรจากสำนักต่างๆ อธิการบดี อธิการบดี สโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส และสื่อมวลชน สรุปได้ว่าที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องการอธิการบดีที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถในการบริหารและวิชาการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนจำเป็นต้องมีความเข้าใจและเห็นใจบุคลากรทุกฝ่าย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรทุกฝ่าย เป็นที่น่าเสียดายว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควรจึงมาร่วมงานเสวนาไม่มากนัก

กิจกรรมที่สองคือ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีที่ล้าสมัย บางประการ ได้แก่ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหามากขึ้น ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิในการลงคะแนนหยั่งเสียง การลงคะแนนหยั่งเสียงให้ลงคะแนนได้คนละ ๑ หมายเลข และการนับคะแนนให้แยกนับเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน

ในที่สุดสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มีการแก้ไขระเบียบตามที่เสนอและมอบให้คณะกรรมการสรรหาออกเป็นประกาศ ดังที่ได้ทราบกันแล้ว สรุปประเด็นโดยสังเขปคือ ๑) เพิ่มคณะกรรมการสรรหาอีก ๑ คน คือประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒) กำหนดผู้มีสิทธิในการเสนอชื่ออธิการบดีและมีสิทธิในการลงคะแนนหยั่งเสียงคือบุคลากรทุกคนที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๓) การลงคะแนนหยั่งเสียงให้แยกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการ และลงคะแนนได้ไม่เกินคนละ ๓ หมายเลข ๔) การนับคะแนนให้แยกกันนับเป็น ๒ ประเภท คือฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกัน และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ๕) นำรายชื่อของผู้สมัครแต่ละท่านที่ได้คะแนนสูงสุดไม่เกิน ๕ คน โดยเรียงตามลำดับอักษรไทย เตรียมเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๖) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นำรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการหยั่งเสียงไม่เกิน ๕ คน พร้อมรายงานการนับคะแนนการหยั่งเสียงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกอธิการบดี

ส่วนรายละเอียดของประเด็นที่เหลือทางสภาคณาจารย์และข้าราชการจะได้นำเสนอเป็นตอนต่อไป โปรดติดตาม “ความเป็นกลางในที่นี้หมายถึงการแสดงบทบาทหรือให้โอกาสแก่ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาอย่างเท่าเทียมกันและไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ซึ่งส่งผลอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมากกว่าคนอื่นฯ”

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ต.มหาชัยหมก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-๑๐๘

<http://www.psu.ac.th> e-mail: kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com